

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมธนารักษ์	
๑	นางศรีธัญญา จันทระดิษฐ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๒	นางวรรณภา สุวัฒน์ประ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักเลขานุการกรม
๓	นางสาวอุสรารวรรณ จิวพันธ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักการคลัง
๔	นางสาวกวิณนาถ วงษ์วารี	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
๕	นางสาวสิริวิลี สังข์เขียว	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารจัดการกรมสิทธิที่ราชพัสดุ
	กรมบัญชีกลาง	
๖	นางสาวโมนิกา ตันตยานุบุตร	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
๗	สิบเอกพงศธร ณ นคร	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักกำกับการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
๘	นายสุริยงค์ ลูกจันทร์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังเขต ๔
๙	นางพัชรินทร์ ศรีดาว	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
๑๐	นางสาวปทิตตา เลหาพิบูลรัตน์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดตาก
๑๑	นางสมคิด คุณสวัสดิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
๑๒	นางมุกข์ดา สงวนศิลป์	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
๑๓	นายธนเสฏฐ์ รองสวัสดิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสตูล

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
๑๔	นางจินตนา ภิญโญมิตร	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักกฎหมาย
๑๕	นางสาววิมลรัตน์ เงินช้าง	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
๑๖	นางเรวดี งามเหลือ	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก
	กรมศุลกากร	
๑๗	นายพิชิต มิ่งขวัญ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
๑๘	นายไชยา ชนะสิทธิ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๑๙	นายสุกิจ ปกจ่าย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๐	นายภาคิน เทียบคำ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบ้ง
๒๑	นายประทีป ประดับธรรม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๒๒	นายไพบุลย์ ผลดี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๒๓	นางฉนวนพร สุวรรณโชติ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒๔	นายพลพุดิ สุขเจริญ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๒๕	นางยุพิน มีสดีย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
๒๖	นางสาวมาลัยพร สิงห์ชะภา	นิติกรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพฯ
๒๗	นางสาววันทนีย์ ไกรที่พึ่ง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๘	นางสาวพรรณทิภา ยิ่งวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<u>กรมสรรพสามิต</u>	
๒๙	นางสาวลลิตา ชาล้ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม
๓๐	ร้อยโทภาควุฒิภูมิ ทับทิมมรณยุท	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี ๑
๓๑	นางสาวชลธิชากร แสงโพธิ์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑
๓๒	นายทวีสุข มาตฉิวัดน์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ
๓๓	นางสาวนันท์นภัส โชติ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขาकिनทร์บุรี
๓๔	นางสาวสิริกร เทนุรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
๓๕	นายโกวิท โชติวัฒน์านนท์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี
๓๖	นายสีไพร ชัยศรีนรินทร์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาเมือง
๓๗	นางสาวนฤมล บุญผ่องศรี	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี ๑
๓๘	นายสุพจ บุญห่อ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
	<u>กรมสรรพากร</u>	
๓๙	นางสาวรุ่งนภา สาเรือง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๔๐	นางสาวสุทธินันท์ อินสมพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๔๑	นางสาวสุนา มันทากาศ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๒	นายไพโรจน์ แสงโกมล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๓	นายสุพจน์ ภาคอินทรีย์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๔	นางสุรางค์ เพ็ชรโบรี	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๕	นางเมตตา ยามาดี	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๖	นางสาวเพียงณิศา สว่างพงศ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๗	นายสมาน เดชประภาพร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๘	นางสาวรุ่งฤทัย สิริยะเสถียร	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๙	นางสาวสมพร ชาลีวรรณ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๕๐	นางสาวลักขวรรณ คุณพระ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ